



ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง

เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต มาชำระภาษีค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต

ด้วยในเดือนมกราคมของทุกปี กำหนดให้มีการเริ่มต้นในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ดังกล่าวมาชำระได้ทันตามกำหนดเวลา เทศบาลตำบลขามเรียงจึงประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ทราบดังต่อไปนี้

๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่เก็บจากบ้านเช่า อาคาร ร้านค้า ดึงแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ แพลต อพาร์ทเมนต์ หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงาน อุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไฟ บ่อปลา ฟาร์มปลา คลังสินค้า และบริเวณ ที่ดินที่ปกติใช้ร่วมไปกับโรงเรือนนั้น ท่านที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องยื่นแบบแสดงรายการ ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒) เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ตั้งแต่วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับผู้มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลขามเรียง ให้ติดต่อขอรับ และยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒) เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ที่งานจัดเก็บและพัฒนา รายได้ (ชั้น ๒) กองคลัง เทศบาลตำบลขามเรียง ในวันเวลาราชการ

๒. ภาษีป้าย เป็นภาษีจัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณา หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่ใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลักจารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นสำหรับผู้ที่ป็นเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายดังกล่าวจะต้อง ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเสียภาษีป้าย ได้ตั้งแต่วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับผู้มีป้ายติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ตำบลขามเรียงให้ติดต่อขอรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) เพื่อเสียภาษีป้ายได้ที่งาน จัดเก็บและพัฒนารายได้ (ชั้น ๒) กองคลัง เทศบาลตำบลขามเรียง ในวันเวลาราชการ

๓. ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดง รายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) และชำระภาษีปีละครั้ง ได้ตั้งแต่วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบ แสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์ สำหรับผู้มีที่ดินในเขตเทศบาล ตำบลขามเรียง ให้ติดต่อขอรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) และชำระภาษี ได้ที่งาน จัดเก็บและพัฒนารายได้ (ชั้น ๒) กองคลัง เทศบาลตำบลขามเรียง ในวันเวลาราชการ

/ ๔. สำหรับผู้มี...

๔. สำหรับผู้มีกิจการ ดังต่อไปนี้คือ การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย สุขลักษณะของอาคาร ก่อเหตุน้ำคาว การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะซึ่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวในท้องถิ่นใด ต้องขออนุญาตในท้องถิ่นนั้นและผู้ประกอบกิจการในเขตเทศบาลตำบลขามเรียง ให้ติดต่อขออนุญาตได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลขามเรียงในวันเวลาราชการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

จำเอก

(บัวทอง หาญสุโพธิ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง